

การบริหารจัดการกองทัพ

❖ ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ให้กับกำลังพล โดยทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

❖ รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพ ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน อาทิ การแสดงออกต่อสาธารณชน การขับชยานพาหนะ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

❖ การปรับย้ายกำลังพล ให้ยึดหลักคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ และสนับสนุนระบบการหมุนเวียนกำลังพล ให้สามารถปฏิบัติกร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม

❖ ปรับลดทหารประจำการตามเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหม กำหนด และทดแทนด้วยการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม หรือนำกำลังพลสำรองมาปฏิบัติราชการเป็นทหารชั่วคราว รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยจำนวนกำลังพลที่ลดลง

❖ สนับสนุนให้กำลังพลศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทางทหารและประวัติศาสตร์ชาติไทย อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกำหนดให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางทหาร

❖ ส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยให้มีการทดสอบร่างกายอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง

❖ ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการของกำลังพลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ปลอดภัยจากภัยและอาชญากรรมทุกชนิด

❖ ปรับปรุงกฎหมายทหาร คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่ล้าสมัย รวมทั้งศึกษากฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติการของกองทัพไทย

❖ สนับสนุนบทบาทของสตรีในการปฏิบัติการของกองทัพ มุ่งเน้นภารกิจการปฏิบัติการทางทหารที่มีใช้สงคราม อาทิ การปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพ เป็นต้น

❖ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหาร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการใช้ผลงานจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ รวมทั้ง การสนับสนุนยุทธโศปกรณ์ และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0

❖ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันทางทหาร ให้มีมาตรฐาน สามารถนำผลงานทางการศึกษาวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มาพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม

❖ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ในการบริหารจัดการ กองทัพ อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลให้รองรับเทคโนโลยี สมัยใหม่

